



◆◆ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี่ยวร้อน เดี่ยวฝน เดี่ยวหนาว อดเป็นห่วง บิ๊กบอส “โคกษา ดำรงปิยวุฒิ” แห่ง บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ไม่ได้...เพราะช่วงที่ผ่านมาเห็น 3 วันดี 4 วันไข้ แม้จะสตรองเรื่องงานเข้าขั้นหญิงแกร่งและแกร่งไม่เป็นรองใคร แต่เรื่องสุขภาพต้องตัดแต้มคร้า!... ยังไงฝากบอสดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ...สู้สู้ ◆◆ ต้องบอกว่า นาที่นี้... “จอมทรัพย์ โลจายะ” ประธานคณะกรรมการ บมจ. ซูเปอร์บล็อก หรือ SUPER เข้าสู่โหมดเดินหน้ามุ่งมั่น...จริงจัง ทำทุกอย่างเพื่อผู้ถือหุ้นอย่างสุดๆ ไม่ว่าจะปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อยกระดับให้สถานะการเงินให้แข็งแกร่ง ตลอดจนการมุ่งล้างขาดทุนสะสมกว่า 700 ล้านบาท ให้หมดเกลี้ยง รวมถึงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่แ่ววๆ ไกลจะคลอดในเร็วๆ นี้... สูดยอดดเฮ้อ... ผู้ถือหุ้นทั้งหลายปรบมือรัวๆ ลีคร้า...รออะไร ◆◆



โคกษา ดำรงปิยวุฒิ

วกกลับมาที่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม หรือ BCP มอบเงินบริจาคจากสมาชิกบัตรบางจากแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ พร้อมเปิดแคมเปญ “ทุกการช่วยเหลือส่งต่อได้” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมไปไม้ สำนักงานใหญ่ บริษัทบางจาก งานนี้ “ชัยวัฒน์ ไควศรีสารัช” นายใหญ่แห่งค่าย ขอนุ่นโมเทอโรบายโดยถ้วนหัวกันสำหรับกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมสะพานบุญครั้งนี้!!! ◆◆

ส่วนมิติใหม่และเทคโนโลยี Smart TV ที่ออกแบบมาให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคน ที่ชื่นชอบการรับชมภาพยนตร์ และรายการต่างๆ ในห้องมืด ล่าสุด “Smart TV Viera” สมาร์ทีวีรุ่นล่าสุด 49 นิ้ว จาก “Panasonic” พานวัตกรรมขึ้นล่าสุดผาดโผนงาน “Homepro Expo ครั้งที่ 25” ตั้งแต่วันที่ 17-26 มีนาคม 2560 ณ ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาด !! ◆◆

ฝาก บมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง หรือ RATCH แต่งตั้ง “กิจจา ศรีพิพัฒางกูระ” ขึ้นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ตั้งแต่ 6 เมษายน ศกนี้ ภายหลัง “ธัมย์ เหมรัตน์” เกษียณอายุการทำงาน งานนี้แ่ววๆ ไม่ผิดไผ่ผิดฝ้า! ◆◆

วกกลับมาที่ เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซ์ซิชั่น ออกกาสิโนเซอร์ หรือ นีโอ ล่าสุด ผนึกกำลังรัฐ และภาคเอกชนรับ มือสังคมผู้สูงอายุ งานนี้เตรียมจัดประกวดสถานบริการผู้สูงอายุดีเด่นครั้งแรก!! งานนี้เป็นการยกระดับธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อรับผู้สูงอายุในอนาคต เรียกว่า “สิบพงษ์ สมิตทันต์” ผู้บริหารแห่งค่ายนีโอ ปลื้มกับกระแสตอบรับที่เกินคาด!! ◆◆

เปิดโผรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 แ่ววว่ารอบนี้รายใหญ่เข้ามาถือหุ้นกันตรึม!! เริ่มด้วยตระกูล “วชิรพงศ์” ตามติดมาด้วย บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป!!



จอมทรัพย์ โลจายะ



สรสรศรีณ วรงค์ช่อม



วิษระ แก้วสว่าง

งานนี้อย่างกะพริบตา เพราะแ่ววๆ มีรายใหญ่อีกหลายราย เข้าแถวต่อคิวขอร่วมเข้าโผผู้ถือหุ้นอีกเพียบ!!! ◆◆ ส่วน บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี หรือ SAT กำลังเข้มเข็งหัวใจ หลังอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว งานนี้ “สรสรศรีณ วรงค์ช่อม” นายใหญ่แห่งค่ายมั่นใจจะได้เห็นรายได้เฉียดหมื่นล้าน!! ล่าสุดทุ่มงบ 300 ล้าน!! พัฒนาเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต แ่ววว่ายามนี้กำลังชুমุคกับพันธมิตรใหม่ เรียกว่าเตรียมรับข่าวดีแน่นอน!! ◆◆

ต่อกันด้วย บอร์ด BOI ไฟเขียว!! เห็นชอบเปิดให้ส่งเสริมลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโซลูชัน งานนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย!! เรียกว่าให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ของโลกกันเลยทีเดียว ส่วนใครจะได้ อานิสงส์บิกโปรเจกต์นี้คงเดากันไปยาก!!!

◆◆ ช่วงนี้หยุดพักการเทรดเอาไว้แบบเบาๆ กันบ้าง หลังจากเบรียงบั้งไปทำกำไรกับหุ้นไปหลายตัว ทำให้ช่วงนี้อาจจะเห็น เลี้ยวปอง “วิษระ แก้วสว่าง” นักลงทุนรายใหญ่ที่เดินสายบุญ

พาครอบครัวไปทำบุญทั่วทุกสารทิศ งานนี้ไม่ได้เป็นการถือหรือแก้มืดแต่ประการใด หากแต่เป็นคอนเซ็ปต์ในการเทรดหุ้นมีกำไรเมื่อใด ต้องแบ่งปันคืนให้กับสังคมเมื่อนั้น เรียกว่าอิมมูน อิมเมอใจกันทุกคน!!!! ◆◆

สุดท้ายและท้ายสุดกับกับหุ้น บมจ. เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ APX กันบ้าง หลังกลับมาเทรดอีกครั้ง ส่วนราคาจะเบรียงบั้งโดนใจหรือไม่ั้น ราคาเปิดตลาดคือคำตอบสุดท้าย!!! 🍀

## ขาโจ๋ปากซอย